

รหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชา

LAWS2108	<p>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย</p> <p>Principles of Jurisprudence</p> <p>ความหมายและลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย การจัดทำ การยกเลิก การตีความ แนวคิดต่างๆทางกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญเบื้องต้น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เบื้องต้น และกฎหมายอาญาเบื้องต้น</p>	3(3-0-6)
LAWS2501	<p>กฎหมายธุรกิจ</p> <p>Business Laws</p> <p>ศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า ด้วยบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา ในส่วนที่เป็นพื้นฐานธุรกิจและเอกเทศสัญญา อันได้แก่ ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์สิน เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ยืมฝากทรัพย์สิน ค่าประกัน จำนอง จำนำ หุ้นส่วน บริษัท ประกันภัย ตั๋วเงิน และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น</p>	3(3-0-6)
LAWS2511	<p>กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์</p> <p>Business and Commercial Laws</p> <p>หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 หลักการทั่วไปของเอกเทศสัญญากฎหมาย ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท พระราชบัญญัติ กำหนดความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท จำกัด บริษัทมหาชน สมาคมและมูลนิธิ กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี กฎหมายว่าด้วยการบัญชีอื่นๆ และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	3(3-0-6)
LAWS3201	<p>กฎหมายอาญา ภาคทั่วไปและลหุโทษ</p> <p>Criminal Law : General and petty offences</p> <p>ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การพยายามกระทำความผิด ตัวการ ผู้สนับสนุน การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทำความผิดอีก อายุความอาญา การกำหนดโทษในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาภาคทั่วไป และความผิดทางอาญาลหุโทษ</p>	3(3-0-6)

- LAWS3202** **กฎหมายอาญา ภาคความผิด** **3(3-0-6)**
Criminal Law: Offence
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : LAWS3201 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไปและลหุโทษ
 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาลักษณะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
 ราชาอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับ
 ศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตราย
 ต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับ
 ทรัพย์สิน โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกา
- LAWS3406** **กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา** **3(3-0-6)**
Criminal Procedure Law
 หลักกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่สำคัญเกี่ยวกับหลักทั่วไป
 อำนาจพนักงานสอบสวน การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวกับคดีอาญา หมายเรียกหมาย
 อาญา การสอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา การบังคับตาม คำพิพากษา
 ค่าธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
- LAWS3702** **กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว** **3(3-0-6)**
Tourism Law
 กฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
 นำเที่ยวและมัคคุเทศก์กฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยสภา
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยสถาน
 บริการ กฎหมายว่าด้วยโรงแรมกฎหมายว่าด้วยการทำงานหรือประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 และสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว
- LAWS4401** **กฎหมายลักษณะพยาน** **3(3-0-6)**
Evidence Law
 ลักษณะและหลักเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักใน
 การรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐานตามประมวล
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- LAWS4701** **กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ** **3(3-0-6)**
Information Technology Law
 ศึกษาถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ โดยจะเน้นศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายควบคุมธุรกิจและบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
- LAWS4703** **กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **3(3-0-6)**
Natural Resources and Environmental Conservation laws
 ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มาตรการต่างๆ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ รวมทั้งหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และสนธิสัญญา พิทักษ์สิ่งแวดล้อม